
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2567 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายรุ่งโรจน ์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง
11.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง
14.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง
15.นายชวิน  ปิตุเตชะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย
16.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย
18.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง
19.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง
20.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง
21.นายธนนรินทร์ สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
22.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
23.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
24.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อ.วังจันทร์ 
25.นายมนัสวัฒน์ ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อ.เขาชะเมา 
 
 
 

 
 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม… 
 



 
- 2 - 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
2.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
4.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
5.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.นิคมพัฒนา 
     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปยิะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายสมบัติ  มุมทอง   หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
10.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
14.นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการ 
      แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
15.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
16.นายธงชัย  มั่นคง   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินระยอง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
      สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง, ผู้อำนวยการ 
      สถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาตากสนิระยอง 
 
 
 

18.นายสนิท... 
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18.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินระยอง 
19.นางยุพา เปล่งปลั่ง  (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
    ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
20.นางสาวเบญจมาภรณ์ วามะขันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

21.นางธีระนันท์ คำทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22.นางจันทร์ทรา          โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
23.นางธัญวรัตน์           อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
24.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
25.นายกิตติพงษ์ คำทราย   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
26.นายเฉลิมพล           ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
27.นางประภาวรรณ      ทองรัศมี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
28.นางบุญล้อม  ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
29.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
30.นางสาวสุวรรณ ี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
31.นางสุภาพร คำเสนาะ  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
32.นางพชรชล บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ 

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
33.นายบุญชัย             เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
34.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
35.นางสาววรินทร  กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
36.นางสุนทรี ครุฑสมพลี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
37.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
38.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
39.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

40.นายโสภณ... 
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40.นายโสภณ  อบรม   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
41.นายนำพล              ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
42.นางสาวเครือวัลย์     วงษ์มิตร   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  

หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
43.นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
44.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
45.นางสาวอภิรดี โชนิรัตน ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ 
46.นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
47.นายมานะ  สลับส ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
48.นางสาวณฐักานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49.นายธนกวีร ์  ทาธรรม   เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ 
50.นางสาวสิริพร ล้วนงาม   เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
51.นายภูธิเบศร์   สุวรรณมณ ี  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
52.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
53.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
54.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
55.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    

เริ่มประชุมเวลา  10.22  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ ในห้อง
 ประชุม  จำนวน.....25......คน ครบองค์ประชุม   
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2567  โดยกำหนดระยะเวลา 45 วัน  ตั้งแต่วันที่            
5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป  ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น 

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 แล้ว อาศัย
อำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567   

 
 
 
 

ถึงวันที่... 
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ถึงวันที่ 20  มีนาคม 2567  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดไว้ 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ วกัน   ประกาศ ณ  วันที่   12   มกราคม  พ .ศ . 2567               
นายเดชาธร รูปเลขา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่ านนายกองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดระยอง ท่ านรองนายกฯ ท่ านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษานายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ประกาศกำหนด   
วันเริ่มสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2567 เป็นต้นไป ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนั้น 
เพ่ือประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
จงึได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดระยอง   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕67  
ในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ได้มีหนังสือที่ ปช 0040(รย)/0084 
ประธานสภาฯ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงประธานสภาฯเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบวัด ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายนอก EIT ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 และขอเชิญผู้แทน
จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ  

นายธนกวีร์ ทาธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองประธานสภาฯ 
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ประจำจังหวัดระยอง วันนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดทุกท่าน ช่วยทำแบบประเมิน EIT หรือว่าแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพื่อเป็นการแสดงความรับรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ซึ ่งจะเป ็นส่วนสำคัญอย่างยิ ่งที ่จะส่งผลประเมิน ITA ให ้
หน่วยงานของท่านมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยท่านสมาชิกทุกท่านสามารถประเมินได้ ใน 

 
 
 
 

เอกสาร... 
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เอกสารที่ทุกท่านได้รับอยู่บนโต๊ะของทุกท่าน มีทั้งหมด 9 ข้อด้วยกัน ขอเรียนเชิญประเมิน
ได้ตามข้อเท็จจริงครับ ขอบพระคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอขอบคุณผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ  
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง ที่มาให้ความรู้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖6  เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖6 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองระยอง ขอรายงานผลการประชุมดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 1/25๖7  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕65  จงึขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

 

ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจง... 

 



 
- 7 – 

 

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

   ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   - วันที่ 25 ธันวาคม 2566  มีจำนวน 41 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 25 คน  ลาประชุม จำนวน 5 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 
11 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัตแิละเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 

โดยเลิกประชุมเวลา 13.05 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ  ประจำปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....25.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
  สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕๖6  เมือ่วันที ่25 ธันวาคม 2566 
    รับรอง           จำนวน .....24....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดระยอง 
      - สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖7   
  - สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖8 
 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕6๒ 
   มาตรา ๒๒  ในปหีนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  
      ฯลฯ 
    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น 
มี  ๒  ประเภท  คือ  

                              (๑) การประชุมสามัญ  
       ฯลฯ 
            ข้อ ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จะเรียงตามลำดับ 
ประธานสภาฯ  ก่อนหลัง  โดยเริ่มตั้งแต่สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2567 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามญั  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖7 

    ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ ข้าพเจ้านายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที ่  ๒   ประจำปี  ๒๕๖ 7  มีกำหนด ๔๕ วัน 
ต้ังแต่วันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖7  เป็นต้นไป 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖7  เป็นวันอ่ืนอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน
  เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่
 
 
 
 

มีสมาชิก... 
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   มีสมาชิกสภาฯ  จำนวน....23....คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕๖7  ตามที่ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์   
เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี  ๒๕๖7  มีกำหนด  ๔๕  วัน ตั้งแต่วันที ่5 สิงหาคม ๒๕๖7  เป็นต้นไป 

    เห็นชอบ           จำนวน ......22.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1........คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไป เป็นการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2568 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖8 

    ขอเชิญ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี 

ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหล ี ข้าพเจ้านายวิทยา ซุ่นหลี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอกำหนด    
วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 
๒๕๖8 มีกำหนด ๔๕ วัน ตั้ งแต่วันที่  3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖8  เป็นต้นไป 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖8  เป็นวันอื่นอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน 
  เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จำนวน....23....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร      

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖8  ตามที่ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี
เสนอ  โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม       เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖8  มีกำหนด  ๔๕  วัน  ตั้งแต่วันที ่3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 เปน็ต้นไป 

    เห็นชอบ           จำนวน ......22.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1........คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ   มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่

กรณ ีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติให้แก้ไขได้ 
   (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
   วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลง
พร้อมกันไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภา 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  รายการที่ได้  
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
ไว้แล้ว กรณีขอเพ่ิมวงเงิน  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข... 
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กองสาธารณสุข 
- โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้

เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ข้อความเดิม 
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 16,140,600.-บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 16,096,500.- บาท (สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพัน- 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 16 ,096,500.- บาท (สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพัน-  
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 16 ,140,600.- บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสน-      
สี่หม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ 
กองสาธารณ สุข  ตั้ ง ไว้  36 ,640 ,600.- บาท  (สามสิบหกล้ านหกแสน - 

สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ     
โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี 

ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 16,096,500.- บาท (สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพัน- 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 16,096,500.- บาท (สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพัน- 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 36,640,600.- บาท (สามสิบหกล้านหกแสน-   
สี่หม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ว่าจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เพ่ือดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคี ยง 
ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 384 แห่ง และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเข้าระบบกำจัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมี
ปริมาณ 7 – 8 ตันต่อวัน และงบประมาณฯ พ.ศ. 2567 ที่ได้ตั้งไว้ ไม่เพียงพอในการบริหาร
จัดการงานทีเ่กิดข้ึน 

ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
มาตรา 97 (3) วรรคสาม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 31 ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณโครงการดังกล่าวเป็นกรณีเพ่ิมวงเงิน 

 
 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน ดังกล่าวนี้         
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมัติ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมครับว่าในญัตตินี้ เป็นเรื่องที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับงบประมาณก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อเพ่ิมจากเดิม  
อีก 1 เตา ซึ่งเตาเดิมนั้นมีขนาดเล็ก และในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19       
เราก็ได้ประสบปัญหาในเรื่องของปริมาณของการกำจัดขยะได้น้อย เราจึงได้ของบประมาณ 
ไปที่สำนักนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการ
บริหารจัดการของเรา ที่เราเก็บค่าบริการกำจัดขยะทุกที่ตั้งแต่ขนาดเล็กไปใหญ่ เลยทำให้
ปริมาณขยะติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ทางรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้
อนุมัติเตาเผาขยะเพ่ิมให้อีก 1 เตา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่ให้มาแล้วนั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เราต้องเอาไปสมทบ 10% เราก็ได้ตั้งเป็นเงินสมทบ      
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2567 ในขณะนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็มีปัญหาในเรื่องของ
งบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ยังไม่ผ่านสภาฯ แต่ใน
ด้านของผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นไม่ได้หยุดงานเลยครับ ได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งได้ทราบมาว่า
ได้ส่งงานครบ 100% แล้ว ดังนั้นเขาจะต้องเบิกเงิน 10% นี้จาก อบจ.ระยอง เป็นของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเราก็มีหน้าที่สมทบตามหลักเกณฑ์ นี่ก็คือเรื่องที่เราขอเพ่ิม    
ในเรื่องการรับบริการการจัดเก็บขยะที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเรามีเตาเผาขยะเพิ่ม ปริมาณขยะก็ต้องเพ่ิม 
เพราะว่าเตาเผาขยะติดเชื้อนั้นจะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมีขยะป้อนในระบบตลอด
ดับเตาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเตาเดิมและเตาใหม่ ปริมาณขยะที่มาจากภาคตะวันออกทั้งหมด
จะต้องมีมาเพ่ือเผาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จนกว่าเราจะวางแผนชัตดาวน์ว่าเตาเดิมวางแผน
ซ่อมตอนไหน เราก็จะใช้เตาเผาใหม่ไปเรื่อย ในส่วนของเตาใหม่เราก็มีแผนที่จะชัตดาวน์    
เพ่ือบำรุงปีละครั้ง เราจะต้องวางแผนบริหารปริมาณขยะที่เข้ามาในศูนย์กำจัดขยะให้สอดคล้อง
กับการทำงานของเตาเผาขยะทั้ง 2 เตา กระผมจึงขอเรียนทุกท่านโดยสรุปคือ การบริหาร
จัดการทั้งระบบที่ เราจะได้คืองบประมาณเตาเผาขยะใหม่มาสมทบ 10% เราก็สมทบ      
ตามเกณฑ์ เราตั้งงบประมาณไว้ในการจัดเก็บค่าบริการการจัดเก็บขยะทั่วภาคตะวันออก  
โดยที่เราจา้งเหมาเอกชนไปจัดเก็บ เราจ่ายค่าจัดเก็บ ค่าเผา เอาไปจ่ายเอกชนหมด เพราะเรา
ไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญในการใช้เตาเผาขยะโดยเฉพาะครับ เนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อจึงต้องอยู่   
ในระบบแพร่กระจายออกมาไม่ได้เลยต้องอยู่ในระบบ เราจึงจ้างเอกชนมาจัดการทั้งระบบ   
ซ่ึงสภาฯแห่งนี้ได้ผ่านข้อบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ค่าบริการในการเก็บขยะไว้แล้ว ซึ่งเรา
ไม่ได้ขาดทุนนะครับ เราได้กำไร เพราะเรามีนโยบายว่าเราจะไม่อุดหนุน เราจะบริหารจัดการ
ให้สมดุล เราไม่ได้มีกำไรเยอะ แต่เรามีกำไรพออยู่ได้ เราจึงต้องนำญัตตินี้เข้ามาเพ่ือเพ่ิม
งบประมาณของเตาเผาขยะใหม่เพ่ิม จึงขอเรียนเพ่ือให้พิจารณาอนุมติต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......24.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 รายการที่ ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณี เพ่ิมวงเงิน         
โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖7 รายการทีไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนัไว้แล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน 

   อนุมัติ       จำนวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาทอ้งถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
 
 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้  

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
กองการศึกษาฯ  
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
- ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้พิจารณาอนุมัติ 

กระผมขออภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้เพ่ิมเติมครับ ว่าเป็นการแก้ไขข้อความซึ่งเห็นว่า 
ในปัจจุบันจะมีข้อที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่เสนอไปนะครับ ญัตตินี้จะมีในเรื่อง เช่น ทีวี LED      
ในข้อความเดิมจะบอกว่ามีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ในข้อความใหม่จะเป็น 55 นิ้ว 
เป็นต้น แตว่่าเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......24.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ       
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖7  

   อนุมัติ       จำนวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญั ตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖7   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
 
 
 
 
 

ด้วยองค์การ... 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้  

โอนลด 
กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตบริการสุขภาพที่ 6 
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 20,500,000.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
- กองช่าง เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช้

เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 20,500,000.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ค่าบำรุงรักษา… 
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- กองช่าง เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,500,000.- บาท (ยี่สิบสามล้าน-

ห้าแสนบาทถ้วน)                                     
รายการโอนเพ่ิม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,500,000.- บาท (ยี่สิบสามล้าน-

ห้าแสนบาทถ้วน)  

จึงขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า ตามที่ท่านนายกฯ ได้อภิปรายไปในเรื่องของเตาเผาขยะติดเชื้อ 
ที่เราต้องโอนเงินเพ่ิม คือโอนมาเพ่ิมในระเบียบวาระนี้ครับ จากเดิม 16 ล้านกว่าบาท        
ในระเบียบวาระนี้เราโอนมาเพ่ิมอีก 20,500,000 บาท เพ่ือจะได้มีค่าใช้จ่ายในการกำจัด
ขยะติดเชื้อในอนาคตนะครับ รวมถึงโอนมาเป็นค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรของเราด้วย จึงเรียน
มาเพ่ือให้สภาฯได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......21.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่ านใดเห็นควร อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7      
    อนุมัติ       จำนวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่อง  ญั ตติขออนุ มัติ โอน เงินงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖7  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

นายรุ่งโรจน์… 
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นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี ้

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  เพ่ือไป 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้  

โอนลด 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจ้างเหมาบำรุง ดูแลรักษาภูมิทัศน์ ภายในศูนย์บริการการพัฒนา     

ปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อ... 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
- สำนักยุทธศาสตร์ฯ   เป็นเงิน 3,881,000.- บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่น-

หนึ่งพันบาทถ้วน) 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการงาน “วันพ่อแห่งชาติ” 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ท่าเรือเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 44,690,000.- บาท         
(สี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองน้ำเย็น 3 เป็นเงิน 1,419,000.- บาท 

(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 

โอนเพื่อไป... 
 



 
- 20 - 

 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง    

ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจอดรถยนต์โดยสารปรับอากาศแบบขับเคลื่อนด้วย

ระบบไฟฟ้า ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
 - สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในบริเวณโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง 
 - กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 5,300,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) 

กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 
โครงการจัดซื้อที่ดินตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 25,200,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)                
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารคัดแยกขยะภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม 

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 

สำนักปลัดฯ… 
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สำนักปลัดฯ 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬาและอาคารประกอบ    

ในที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 5,470,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารบริเวณเจดีย์กลางน้ำ (ฝั่งท่าบรรทุก) 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
- กองช่าง เป็นเงิน 9,270,000.- บาท (เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ่อขยะครบวงจร 

(ยางปืนตอ ซอย 3) 
- กองช่าง เป็นเงิน 2,250,000.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จำนวน 6 รายการ  เป็นเงิน 52,890,000.- บาท                  

(ห้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
รายการโอนเพื ่อไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 

52,890,000.- บาท (ห้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

จึงขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในระเบียบวาระนี้ กระผมขออนุญาต 

อภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ในขณะนี้ทางคณะผู้บริหารเองก็มีปัญหา 
ในเรื่องของงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ซึ่งตัวเลขงบประมาณที่เข้ามานั้นน้อยกว่าเมื่อปีก่อน 
เรามีความจำเป็นที่ต้องทำบางเรื่องให้จบ เช่นเรื่องที่เราจะซื้อรถ EV ที่ใช้ไฟฟ้า 100% นั้น 
เราก็ต้องทำสถานที่จอด สถานีชาร์จไฟฟ้า จะมาทำที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เรื่อง
ต่อมาคือในเรื่องของการศึกษา เราได้ซื้อที่ดินข้างโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองและ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เราได้เอารถแบค็โฮเข้าไปเคลียร์พืน้ที่แล้วพบว่าเป็นหนอง เราจึง
ต้องถม เพราะถ้าไม่ถมเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินนี้ได้ ส่วนจะทำเป็นที่จอดรถหรือ
สนามกีฬาเราค่อยว่ากันในอนาคตเมื่อเรามีความพร้อม ซึ่งเราใช้งบประมาณส่วนนี้ไปเป็นเงิน 
5,470,000 บาท นอกจากนั้นแล้วเรายังไปดูที่ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร เราจะเห็นว่าจะมีอยู่
ช่วงหนึ่งที่ถนนเสียหาย ซึ่งถนนสายนั้นมีการซ่อมแซมมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังพังเสียหาย 
อาจจะเกิดจากการออกแบบไม่ดี ทางนั้นเราไม่สามารถห้ามรถไปวิ่งได้ เราจึงได้เข้าไป
ซ่อมแซมและจะซ่อมด้วยความมีมาตรฐานจะไม่พังเสียหายง่าย เรื่องต่อมาคือเรื่องที่ส่งกลิ่น
เหม็น เราได้ให้ทีมงานไปดูแล้วว่าหากโรงเกบ็มีการรั่วของหลังคาก็ให้ไปปรับปรุงเพื่อที่จะไม่ให้
มีปัญหาเรื่องกลิ่นในหน้าฝนนี้ รวมถึงเราต้องไปซื้อที่ดินข้างศูนย์กำจัดขยะฯเพ่ิมเติม เพ่ือนำไป
ปลูกป่าเพ่ือบังกลิ่น เนื่องจากที่มีอยู่นั้นยังไม่สามารถบังกลิ่นได้ เราพยายามทำให้ไม่เกิดปัญหา 
ทำในเรื่องที่จำเป็น จึงขอเรียนทุกท่านว่าในญัตตินี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราต้องพิจารณา  และ
ยังมีอีกเรื่องที่ใช้เงินเยอะ คือการสร้างสะพานข้ามคลองทับมา เป็นเงิน 9,270,000 บาท 
คือการรื้อสะพานเดิมแล้วยกสะพานขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่โดยท่านผู้ว่าฯ ได้สั่งการ    
ให้เราช่วยดำเนินการ เพ่ือให้น้ำผ่านสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน  
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณครบั 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......25.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม... 
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มติทีป่ระชุม       อนุม ัต ิโอน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖ 7        

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    อนุมัติ       จำนวน ......24......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8 กระผมขอมอบ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ กรณี มีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  

8.1 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
      รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ   
      จำนวน 1 รายการ จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด ให้กับ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.2 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย ์รายการโคมไฟ 
      ส่องทำแผล (หลอดไฟ LED) ยีห้่อ ORDISI รุ่น FLH AA LED  
      จำนวน 1 เครื่อง จาก นายณรงค์ แจ่มใส ให้กับโรงพยาบาล 
      ส่งเสริมสุขภาพตำบลชากพง 
8.3 รับมอบพสัดุ เสา Smart Pote สำหรับวางโครงสร้างพืน้ฐาน 
      เมืองอัจฉริยะ จำนวน 4 ต้น จากบริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ 
      (ประเทศไทย) จำกัด ให้กบัองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.4 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ  

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง จาก       
นายปฏิภัทร ภัยเนียม ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
   ข้อ 9 ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ          
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
 
 
 

การได้มาซึ่ง... 
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   การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม      
ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ข้อ 8 .1 รับมอบพัสดุ  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
รองประธานสภา(2)  รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ จำนวน 1 รายการ  
ประธานฯ   จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด ให้กบัองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
   ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   ตามที่บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด แจ้งความประสงค์มอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ ง รายการรถจักรยานยนต์ ยี่ ห้ อ  HONDA รุ่น  เวฟ  110  ไอ                
สีแดง-ดำ  เลขเครื่องยนต์ JA14E-3409860 หมายเลขตัวถัง MLHJA1439 P5809860 
ราคา 42,900.- บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 คัน ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9)    
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำหรับในระเบียบวาระที่ 8.1 นี้นะครับ ทางบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด ได้มอบ

รถจักรยานยนต์ให้เราหลายครั้งแล้ว คราวก่อนเราก็ได้นำไปมอบให้ทางโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยองได้ใช้ แต่ในครั้งนี้ เราเห็นว่าควรนำไปไว้ที่ อ่างเก็บน้ำดอกกรายได้ ใช้ประโยชน์  
ขอขอบคุณครับ   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ      เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........22.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ จำนวน 1 รายการ จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ จำนวน 1 รายการ จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 
110 ไอ สีแดง-ดำ จำนวน 1 รายการ จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  

เห็นชอบ           จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ต่อไป ข้อ 8.2 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการโคมไฟ  
รองประธานสภา(2)  ส่องทำแผล (หลอดไฟ LED) ยี่ห้อ ORDISI รุ่น FLH AA LED  จำนวน 1 เครื่อง 
ประธานฯ   จาก นายณรงค์ แจ่มใส ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลชากพง 
   ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
นายก อบจ. จังหวัดระยอง เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ นายชัยวัฒน์ จัตตุพร แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
ประธานฯ 

นายชัยวัฒน์ จัตตุพร กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
เลขานุการนายก อบจ. กระผม นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

  ตามที่กองสาธารณสุข มีหนังสือ ที่ รย 51006.1/5180 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2566 แจ้งว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชากพง ได้รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ รายการโคมไฟส่องทำแผล (หลอดไฟ LED) ยี่ห้อ ORDISI รุ่น FLH AA LED 
จำนวน 1 ชุด ราคา 25 ,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จาก นายณรงค์  แจ่มใส    
เพ่ือไว้ใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ นั้น 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือปฏิบัติ... 
 



 
- 26 - 

 

 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ     เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......22......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการโคมไฟส่องทำแผล (หลอดไฟ 
LED) ยี่ห้ อ ORDISI รุ่น FLH AA LED จำนวน 1 เครื่อง จากนายณรงค์  แจ่มใส ให้ กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชากพง  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการโคมไฟส่องทำแผล (หลอดไฟ 
LED) ยี่ห้ อ ORDISI รุ่น FLH AA LED จำนวน 1 เครื่อง จาก นายณรงค์  แจ่มใส ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชากพง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ
ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการโคมไฟส่องทำแผล (หลอดไฟ LED) ยี่ห้อ ORDISI  
รุ่น FLH AA LED จำนวน 1 เครื่อง จากนายณรงค์ แจ่มใส ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลชากพง  

เห็นชอบ      จำนวน .......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ต่อไป ข้อ 8.3 รับมอบพัสดุ เสา Smart Pote สำหรับวางโครงสร้างพื้นฐานเมือง 
รองประธานสภา(2)  อัจฉริยะ จำนวน 4 ต้น จากบริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี ้(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับ
ประธานฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
ประธานฯ 

 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
   ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 

 ตามที่ บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  แจ้งว่าได้ดำเนินการติดตั้งเสา 
Smart Pole สำหรับวางโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองอัจฉริยะในพ้ืนที่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือใช้ในราชการและผลักดันเมืองระยองสู่การเป็น Smart  City 
จำนวน 4 ต้นๆ ละ 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 
5,160,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2. สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
3. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
4. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
ทัง้นี้ บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอมอบเสา 

Smart  Pole  จำนวน 4 ต้น ซึ่งได้ติดตั้งไว้ตามจุดดังกล่าว (ยกเว้นงานระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
เพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่เสา Smart  Pole)  ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในทางราชการต่อไป นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ    
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9)     
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
กระผมขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเสาอัจฉริยะนี้นะครับ ซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่า

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มของ EEC เราจะได้ยินกันบ่อยในเรื่องของ Smart City 
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งเสาอันนี้บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ ได้มาติดตั้งไว้ที่หน้าอาคารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง,บริเวณสนามกีฬา,โรงเรียนมัธยมตากสินและโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง ทางบริษัทได้มาติดตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อในระบบ
สัญญาณ ซึ่ งได้มอบเสานี้ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มูลค่าประมาณ 
5 ล้านกว่าบาท ทางฝ่ายบริหารได้เห็นว่าเสานี้ในอนาคตสามารถทำให้เราเชื่อมต่อระบบ
สมาร์ทซิตี้ เพ่ือก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ เสานี้จะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เรื่องการลิ้งค์ระบบ 
เรื่องการรักษาพยาบาล เพียงแต่ในวันนี้ระบบการเชื่อมต่อก็จะเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองจะได้รับไปเป็นผู้บริหารจัดการต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ ได้เห็นความ
เห็นชอบครับ 

 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ     เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......23.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ  เสา Smart Pote สำหรับวางโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองอัจฉริยะ 
จำนวน 4 ต้น จากบริษัท รเีจน สมาร์ท ซิต้ี (ประเทศไทย) จำกัด  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ  เสา Smart Pote สำหรับวางโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองอัจฉริยะ 
จำนวน 4 ต้น จากบริษัท รีเจน สมาร์ท ซิต้ี (ประเทศไทย) จำกัด  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 
เสา Smart Pote สำหรับวางโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ จำนวน 4 ต้น จากบริษัท  
รีเจน สมาร์ท ซิตี ้(ประเทศไทย) จำกัด         

เห็นชอบ      จำนวน .......22.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ต่อไป ข้อ 8.4 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุรายการหม้อแปลงไฟฟ้า 
รองประธานสภา(2)  ขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง จากนายปฏิภัทร ภัยเนียม ให้กับองค์การ
ประธานฯ  บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกีย่วกับญัตต ิ

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ 
  เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหนั งสือ ที่ รย 51006.3/103      

ลงวันที่ 11 มกราคม 2567  แจ้งว่า นายปฏิภัทร  ภัยเนียม  มีความประสงค์มอบพัสดุ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง  
รวมเป็นเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง และได้ดำเนินการติดตั้งภายในลานมันสำปะหลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9)      
พ.ศ. 2553  ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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สมาชิกสภาฯ หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่า อบจ.ระยอง มีลานมันด้วย ลานมันทำ

มาไว้หลายปีแล้วและก็มีคนสนใจเยอะมาก เราไปทำไว้ที่สาธารณะหนองบัว เราไปลงทุนไว้
และให้เช่ามานานมาก ถ้าเอาบัญชีมาดูกระผมว่ากำไรไปเยอะแล้ว แต่ว่าสภาพตอนนี้มันทรุด
โทรมลงไป เพราะว่าเป็น 10 กว่าปีแล้ว ประเด็นคือว่าผู้เช่าอยากได้ไฟฟ้าใช้ให้เพียงพอ     
แต่หม้อแปลงเราคือ 50 KVA ซึ่งมันไม่พอใช้ ผู้เช่าจึงต้องการใช้ 500 KVA ก็เลยเอา 500 KVA 
มาติดตั้งให้และยกให้เป็นของ อบจ. เพ่ือเขาจะได้ใช้ประโยชน์ สุดท้ายเราก็ได้หม้อแปลงใหม่
ในราคา 240,000 บาท มาเป็นของ อบจ.ระยอง และเขาก็เช่าลานมันอยู่  โดยเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ     เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......23.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมตทิีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 
KVA จำนวน 1 เครือ่ง จากนายปฏิภัทร ภัยเนียม โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 
KVA จำนวน 1 เครือ่ง จากนายปฏิภัทร ภัยเนียม โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน        
1 เครื่อง จาก นายปฏิภัทร ภัยเนียม  

เห็นชอบ      จำนวน .......22.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง เพื่อทราบ 
- หน่วยงานของรัฐขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
  รายการเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ระบบไฟฟ้า 
  และสะพายหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ระยอง เขต 2 ขอรับโอน จำนวน 6 เครื่อง และอุทยานแห่งชาต ิ
  เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ขอรับโอน จำนวน 3 เครื่อง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 
 
 
 

นายรุ่งโรจน์… 
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นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560  

  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา    
๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ฯลฯ 
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

เรื่อง หน่วยงานขอรัฐขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดละอองฝอย (ULV) ระบบไฟฟ้าและสะพายหลัง สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ขอรับโอนจำนวน 6 เครื่อง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-
หมู่เกาะเสม็ด ขอรับโอน จำนวน 3 เครื่อง 

ตามที่กองสาธารณสุข มีหนังสือที่ รย 51006.5/5474 ลงวันที่  19 ธันวาคม 
2566 แจ้งว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ระบบไฟฟ้า และรายการเครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง รวมทั้ งหมด จำนวน 9 เครื่อง เป็น เงินทั้ งสิ้น 
721,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร รายการเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ระบบไฟฟ้า และรายการเครื่อง
พ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) สะพายหลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบำรุงรักษา 
 

 
 

ใช้ประโยชน์... 
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ใช้ประโยชน์จากพัสดุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการโอนพัสดุฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)  

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ 
สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอยนี้ ท่านทราบกันดีว่าช่วงโควิด19 ที่ผ่านมา เราต้องใช้

เครื่องพ่นตัวนี้ไปพ่นตามสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวหรือทีท่ี่มีคนมารวมกันมากๆ รวมถึงโรงเรียน 
โดยเครื่องนี้ทาง อบจ.ได้ใช้งานมา 3 ปีกว่า โดยเราได้ให้ทางอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ไปใช้ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของสำนักงานเขตการศึกษาเขตที่ 2 ไปใช้ และตอนนี้เราเห็น
ว่าทางเขาแหลมหญ้าและทางสำนักงานเขตการศึกษา มีความประสงค์จะขอรับโอนไป     
เพ่ือสะดวกในการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา และเราเห็นว่าเครื่องทั้ง 9 เครื่องที่จะมอบให้ทั้ง  
2 หน่วยงานนี้ มีอายุการใช้งานค่อนข้างมากจะเป็นภาระกับเราในอนาคต ในการที่เราจะต้อง
เป็นผู้ที่ซ่อมบำรุงรักษา โดยที่พวกเขาจะยกเครื่องมาแจ้งซ่อมจะเสียเวลาและต้องเดินทางมา 
ทางฝ่ายคณะผู้บริหารจึงเห็นว่าจะยกให้กับทางหน่วยงานที่มาขอรับไป จึงเรียนมาเพ่ือให้ 
สภาฯ ได้โปรดรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ     

มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง เพื่อทราบ  
- การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)         
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไป

ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง การประกาศใช้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ 3  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น       

(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 แล้วเสร็จ
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 
  เพ่ือให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 ข้อ 24  
  จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ดังกล่าวนี้   มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองทราบ  

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 
ประธานฯ 
ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน

กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3  
อำเภอบ้านค่าย มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมจำนวน 2 เรื่องครับ เรื่องแรกถนนสายเชิงเนิน-ชากบก 
เป็นถนนที่ทาง อบจ.ระยอง ได้ไปทำการก่อสร้างสวยงามดีครับมีแสงสว่างไฟฟ้าตลอดเส้น   
แต่ว่าปัญหาคือเรื่องไฟส่องสว่างมีการดับบ้างเป็นบางช่วงหรือดับบ้างเวลาฝนตก ฟ้าผ่า และมีการขโมย
สายไฟฟ้าและหม้อแปลง ตอนนี้ก็มีการไปสำรวจแล้ว ทุกครั้งที่มีการดับ ทางชาวบ้านและ 
 

 
 
 

ผู้นำท้องถิ่น... 
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ผู้นำท้องถิ่นจะประสานมาว่าตรงนั้นตรงนี้ไฟฟ้าดับ กระผมก็จะประสานมาทางกองช่าง      
กองช่างจะส่งช่างไปตรวจไปซ่อมทำอยู่เป็นประจำครับ ติดปัญหาอยู่บ้างตรงที่ถูกขโมย ปัญหาคือ
จะต้องมีการมาตั้ งซื้ออุปกรณ์ เพ่ือไปซ่อมแซม จะใช้ เวลานาน ทุกวันนี้ ยังมีบางจุด 
บางส่วนที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเพราะว่ารองบประมาณและรอกระบวนการต่างๆ สุดท้าย
ล่าสุดได้คุยกันกับผู้บริหาร อปท. 2-3 อปท.ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นว่าควรจะให้ทาง อบจ.
ระยอง มอบหรือทำMOU เพ่ือให้ท้องถิ่นนั้นๆ เขาจะได้มีอำนาจที่จะดูแลซ่อมแซมเอง ซึ่งเขา
อยู่ในพ้ืนที่ เขาจะรู้ว่าตรงไหนที่เดือดร้อนมากกว่ากัน จึงนำเสนอให้ทางสภาฯ ได้รับทราบว่า
จะให้ทางคณะผู้บริหารได้หานโยบายวิธีการมอบให้ท้องถิ่นนั้นๆไปดูแลเอง โดยที่คุยกันว่า
อาจจะเป็นลักษณะที ่อบจ.ระยอง อาจจะซื้อรถกระเช้าไว้ให้เป็นส่วนกลางสำหรับ 2-3 อปท. 
ไว้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะแต่ละ อปท.เขาก็มีช่างไฟฟ้าประจำของเขาอยู่เหมือนกัน 
เรื่องที่ 2 ถนนสาย ไผ่ล้อม-บึงต้นชัน ปัญหาคือบริเวณแยกบ้านชากตาแตงทางไปบึงต้นชัน 
มีไฟกระพริบที่ทางแยกแต่ว่าถนนเป็นทางลาดชัน พอลงเนินมาจะมีบ้านอยู่หัวมุม 2 มุมพอดี 
คนต่างถิ่นขับรถมาไม่ชำนาญเส้นทางพอผ่านแยกก็ชน ออกข่าวช่อง 3 ด้วย มีประเด็นบ่อยๆ
ตรงเส้นนี้ มีความคิดเห็นว่า เป็นถนนของทางอบจ.ระยอง จึงควรพิจารณาออกแบบเพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่ซ้ำๆบ่อยๆ เช่น จะทำเป็นกรวยเตือน หรือสัญญาณไฟแดง ขอความกรุณา
ทางกองช่างไปพจิารณาแก้ไขปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
รองประธานสภา(2)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องนี้เราต้องช่วยกัน คือเรื่องของ 

สายไฟฟ้าหาย แจ้งความ ลงบันทึกประจำวันทุกวันนะครับ ทำได้แค่นั้นครับ แต่ว่ายังไม่มีทาง
ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เลย และไม่ได้หายเฉพาะของ อบจ.นะครับ มีของแขวงการทาง     
ทางหลวงชนบท ท้องถิ่นก็หาย หายแบบง่ายๆเลย ขโมยกันง่ายมาก แล้วไม่มีจับใครได้เลย 
เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ทำได้แค่ซ่อมและซื้อหม้อแปลงที่หาย ซ่อมบ่อยก็ไม่ได้
เพราะงบประมาณก็เบิกไม่ได้ง่ายๆ เรื่องนี้เป็นปัญหาของจังหวัดระยอง กระผมได้คุยกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดไปหลายครั้งแล้ว ประชุมสภาฯ วันนี้จะทำเป็นหนังสือให้ผู้ว่าฯ ว่าสมาชิกสภาฯ
ได้อภิปรายถึงเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหาย หม้อแปลงไฟฟ้าหาย ให้จังหวัดดำเนินการ ส่วนทางเรา
จะรับไปดำเนินการในส่วนที่ทำได ้ส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ บอกว่ามีท้องถิ่นจะมารับดูแล
อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำMOU ก็ยินดีเลยครับ ทำได้เลยครับ รับผิดชอบไปและช่วยกันดู และเรื่องที่
สองถนนมีรถชนกันบ่อยจะให้กองช่างไปดูว่าในส่วนของเราจะทำอะไรได้บ้าง แต่ในส่วนผู้ที่ใช้
ถนนมันก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันระวังในการขับรถนะครับ ไม่ใช่มีปัญหาแล้วก็ยกปัญหาให้กับ
หน่วยงานที่ทำถนน อย่างนี้ใครจะอยากทำถนนให้เพราะเจอปัญหารถชนกัน ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
รองประธานสภา(2)      ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้สละเวลาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรคค์วาม 
ประธานฯ เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนและท้องถิ่นของเรา และ
ท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ    
ผมขอปิดประชุม      

เลิกประชุมเวลา  11.56  น.     
 
 

 

 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

              หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 


